

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture
และการสร้างความเข้าใจต่อเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด”
อบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560

ท่านที่มีรายชื่อกรูณาโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรมกับ
เจ้าหน้าที่ของ สรอ. ที่หมายเลข 081 985 0471
โดยโปรดแจ้งลำดับที่ ชื่อ และนามสกุล ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 60
ฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Last update: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

เรียงลำดับตาม พยัญชนะ ก ถึง ฮ

ที่	ชื่อต้น	ชื่อ	สกุล	หน่วยงาน	ยืนยัน	หมายเหตุ
1	นาย	กรกฤช	ลิมสมมุติ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์	Confirm	ยินดีชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง (6/11/60)
2	นาย	กฤษณะ	โมราสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
3	นาย	กิตติศักดิ์	คะขวางค์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	Cancel	เปลี่ยนเป็นลำดับที่ 62 แทน
4	นาย	กীরติ	สวยสมเรียม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	Confirm	ยินดีชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง (6/11/60)
5	นาย	เกษม	ตั้งเกษมสำราญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
6	นาย	จักรสันต์	เลยหยุด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	Confirm	หากมีผู้ติดตาม - ยินดีรับผิดชอบ คชจ. เอง
7	นาง	ชมภู	ศรีอุดมขจร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ		
8	นาย	ไชยาภรณ์	ใจอยู่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
9	นาย	ฐวิษ	แสงแก้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
10	นาย	ณรงค์	เจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
11	นพ.	ณรงค์	ถวิลวิสาร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	Cancel	ติดราชการ
12	นาย	ณรงค์เดช	เจริญศิริ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์	Cancel	ติดราชการ
13	นาย	ดิเรก	ลิขิตภิญโญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม	Cancel	ติดราชการ
14	นาย	เดชาชิต	แก้วม่วง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
15	นาย	ทวีป	ทองเนื้อแปด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	Cancel	ติดราชการ
16	นาย	ทำนุ	ร้อยกรอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	Cancel	ติดราชการ
17	นาย	ธนกฤต	นิธิตันติปัญญา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
18	นาย	ธรรณิศวรร	บุญแข็ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
19	นาย	ธวัชชัย	อรุณรัตน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	Confirm	มีผู้ติดตาม - ยินดีรับผิดชอบ คชจ. เอง
20	นาย	ธีรศักดิ์	จันทร์เทวลิขิต	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
21	นาย	บุญเกียรติ	นิจจรัลกุล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
22	นาย	บุญลักษณ์	มงคลลักษณ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
23	นาย	ปกรณ์	ริมประนาม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
24	นาย	ประณต	มหาวิทยาลัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล		

เรียงลำดับตาม พยานุเคราะห์ ก ถึง ฮ

ที่	ชื่อต้น	ชื่อ	สกุล	หน่วยงาน	ยืนยัน	หมายเหตุ
25	นาย	ปรีชาพล	พุกศรีสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
26	นางสาว	ปรียดา	แจ้ประดิษฐ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
27	นาย	ปิยะเทพ	ศรพรหม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
28	นางสาว	เปรมฤทัย	เจริญพงษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี		
29	นาย	พงศธร	โชติฉวีวัฒนา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
30	นาย	พงศันที	ทองขวัญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	Cancel	ติดตามการ
31	นาย	พินิจ	พรมจาด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
32	นาย	พิสุทธิ์	คงขำ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
33	นาย	พีรพงศ์	ทองอันทัง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
34	นาย	ภูริต	พิมพ์ประเสริฐ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
35	นาย	ภูริต	นุชเอี่ยมปลา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
36	นาย	มนตรี	อินแสง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
37	นาย	มรกต	พิมพ์พาเลีย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
38	นาย	มะยาซี	ควรวเอกวิญญู	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
39	นาย	ยุทธนา	ตาสภา	สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่	Cancel	ติดตามการ
40	นาย	วัชรพงษ์	วัชรินทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
41	นาย	วิเชียร	เจริญจิตต์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู		
42	นาย	วิหวัศ	เมืองใจ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
43	นางสาว	วิภาวี	เหล่าจตุรพิศ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
44	นาย	วิรัตน์	สีนวล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
45	นางสาว	ศิรินาล	จุห้อง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
46	นาย	ศุภชัย	ธรรมวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
47	นาย	สกลรัฐ	วดีวุฒิพงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
48	นาย	สมชายโชติ	ปิยวัชรเวลา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
49	นาย	สมโชค	ขวัญเมือง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง	Confirm	จะแจ้งเรื่องผู้ติดตามให้ทราบอีกครั้ง
50	นาย	สมภาพ	บุญเจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
51	นาย	สมหมาย	สังข์แก้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	Cancel	ติดตามการ
52	นาย	สรัญ	อินตะวัน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
53	นาย	สัมพันธ์	พรประไพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
54	นาย	สิทธิวิญญู	ตาลวงศานันท์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
55	นางสาว	สุดารัตน์	ลิจุติภูมิ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
56	นางสาว	สุมาลี	โตเปียว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
57	นาย	สุเมธ	สายเสียด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
58	นาย	สุวิทย์	กิริยะ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
59	นาง	หรรษา	ชื่นชุมพล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	Confirm	มีผู้ติดตาม - ยินดีรับผิดชอบ คชจ. เอง
60	นาย	อาคม	มูลสาร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
61	นาย	เอกรินทร์	อุ้นอบ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม
62	นาย	เอกภาพ	ศรีเจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	Confirm	ไม่มีผู้ติดตาม

หมายเหตุ

- ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามดุลยพินิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ หลักสูตรการอบรม เท่านั้น (ในวันที่มีการอบรมเท่านั้น) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ หรือพิจารณาเบิกผ่านต้นสังกัด
- ท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ต้องมีคำสั่งอนุมัติตัวบุคคลจากต้นสังกัด และไม่ติดภารกิจใดๆ ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้นำส่งในวันเริ่มการอบรมวันแรก